



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๖๘

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร/เลขาธิการคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้/เลขาธิการคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก

ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
พฤษภาคมที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๙ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านพักมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ การไม่ส่งคืนบ้านพักมหาวิทยาลัยตามมติคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร คืนบ้านพักมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง แต่เนื่องจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร ไม่ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าว จึงมีการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์  
โชคถาวร ย้ายออกจากบ้านพัก ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร ได้ขอเลื่อนการส่งคืนบ้านพักหลายครั้งเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการขนย้าย  
สิ่งของ

ที่ประชุมจึงมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

กรณีที่ ๒ การดำเนินการกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย ที่พักอาศัย  
ในบ้านพักมหาวิทยาลัย ครบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ๑๐ ปี ให้มีกำหนดย้ายออก ภายใน  
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะครบกำหนดในรอบต่อไป ให้ย้ายออก  
หลังครบกำหนดแล้ว ๖ เดือน

กรณีที่ ๓ การขออนุมัติรื้อถอนบ้านพัก เลขที่ ๖๓/๑๑ หมู่บ้านราชพฤกษ์ (บ้านพักเดิม  
อาจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม) เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน หากจะทำการ  
ซ่อมแซมและนำมาจัดสรร จะต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม จำนวน ๒๓๔,๔๐๐ (สองแสน  
สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจะนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไว้ใช้สำหรับซ่อมแซมบ้านพักอื่นต่อไป

คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในส่วนของวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนบ้านพัก ต้องมีการจัดระบบที่ดี ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้

๒. เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาการโจรกรรมในบ้านพักมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ดังนั้น เรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบบ้านพักมหาวิทยาลัย รวมถึงหอพักนักศึกษาด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ โชคถาวร ย้ายออกจากบ้านพัก ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหากยังไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยต่อไป

๒. ให้พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย ที่พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย ครบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ๑๐ ปี ให้มีกำหนดย้ายออก ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะครบกำหนดในรอบต่อไป ให้ย้ายออกหลังครบกำหนดแล้ว ๖ เดือน

๓. ให้รื้อถอนบ้านพัก เลขที่ ๖๓/๑๑ หมู่บ้านราชพฤกษ์ (บ้านพักเดิมอาจารย์ เขียวลักษณ์ คงธรรม) และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไว้ใช้สำหรับซ่อมแซมบ้านพักอื่นต่อไป

๔. เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านพักมหาวิทยาลัย และหอพักนักศึกษา ในกรณีที่มีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการบ้านพักมหาวิทยาลัย และนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๒ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ